

# THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG NĂM 2015: THIỆT THỰC, KỊP THỜI, HIỆU QUẢ, KHÔNG HÌNH THỨC

*TS. Nguyễn Bích Lâm*

*Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê*

Năm 2014, trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê có chất lượng phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài của Ngành như: hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, cải tiến phương pháp chế độ thống kê, công tác tổ chức, cán bộ... Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, của các đơn vị trong Bộ, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác năm 2014.

Năm 2015, bên cạnh những thuận lợi, trong nước vẫn tiềm ẩn không ít thách thức và khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như việc thực hiện các mục tiêu KT-XH đề ra. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm

85 năm thành lập Đảng CSVN, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Kỷ niệm 70 năm thành lập nước; 40 năm thống nhất đất nước và năm cuối của Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2015, do đó, việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng và Chính phủ cần đặc biệt chú trọng. Toàn ngành Thống kê quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2015, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không hình thức.



*TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2015*

## **Mục tiêu năm 2015**

1. Bảo đảm tốt thông tin KT-XH định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin

thống kê trong và ngoài nước; biên soạn các tài liệu chuyên đề từ cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra. Chủ động phân tích và dự báo tình hình KT-XH làm căn cứ quan trọng để Chính phủ, Bộ, địa phương đề ra các giải pháp điều hành đất nước.

2. Chuẩn bị tốt số liệu đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015, chủ động tham gia vào hoạt động xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015.

3. Tiếp tục triển khai mạnh các nội dung trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và CLTK, tập trung hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu TKQG được Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Thống kê.

4. Chuẩn bị tốt để trình Quốc hội Đề án Luật Thống kê sửa đổi và triển khai biên soạn Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê sửa đổi ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

5. Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP, Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Tổ chức tốt các cuộc điều tra năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, tăng cường kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động thu thập thông tin và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra.

7. Đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao giá trị của thông tin thống kê, biến thông tin

thống kê thành tri thức của nhân dân; thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê tới đông đảo người sử dụng.

8. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức trong Ngành. Triển khai các công tác tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5-2016).

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tăng cường đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh.

**Nhằm đạt được 9 mục tiêu nêu trên, toàn ngành tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm dưới đây**

1. Tập trung nguồn lực của toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê

Bám sát kế hoạch công tác, các diễn biến tình hình KT-XH của cả nước và địa phương trong công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Báo cáo tình hình KT-XH hội 6 tháng, 9 tháng và đặc biệt Báo cáo năm 2015 cần tập trung đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, cũng như của cấp ủy và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đặc biệt cần chuẩn bị tốt số liệu đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch 2016-2020 phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Biên soạn, phát hành và phổ biến sản phẩm thống kê theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá nội dung và lĩnh vực thông tin, trong đó tập trung các ấn phẩm thống kê mang tính chuyên đề sâu. Hướng dẫn các Bộ, ngành xây dựng Quy chế phổ biến thông tin lĩnh vực Bộ, ngành phụ trách.

2. Tập trung triển khai nghiêm túc các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là các cuộc điều tra mới, quy mô lớn và có nội dung phức tạp như: Điều tra Vốn đầu tư phát triển; Điều tra doanh nghiệp; Điều tra lao động việc làm; Khảo sát mức sống dân cư; Điều tra thu thập thông tin KT-XH của 53 dân tộc thiểu số. Toàn Ngành cần tập trung thực hiện tốt một số công việc: (1) Rà soát, cải tiến và ban hành kịp thời phương án, phiếu và tài liệu hướng dẫn điều tra; tổ chức nghiêm túc các lớp tập huấn các cấp, nhất là tập huấn cho điều tra viên, tổ trưởng; (2) Tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát phát hiện và khắc phục kịp thời những bất hợp lý trong quá trình triển khai điều tra; xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thu thập và xử lý thông tin thống kê. Áp dụng công nghệ thông tin, nhất là áp dụng hệ thống SSIC và SH vào quá trình xử lý thông tin điều tra để công bố kết quả điều tra theo đúng phương án quy định.

### 3. Đề án Đổi mới quy trình biên soạn GRDP

Khẩn trương rà soát, tính toán lại số liệu GRDP chính thức năm 2013, sơ bộ năm 2014 và ước tính năm 2015 để trong 6 tháng đầu năm 2015 trình Bộ trưởng phê duyệt dãy số liệu 5 năm 2011

- 2015 phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm để có thể triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Luật Thống kê (sửa đổi), thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và công tác phương pháp chế độ thống kê

Chuẩn bị tốt các nội dung và kế hoạch làm việc với các Ủy ban của Quốc hội để trình Đề án Luật Thống kê (sửa đổi) cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 năm 2015, trình Quốc hội khóa XIII thảo luận vào kỳ họp thứ 9 và thông qua vào kỳ họp thứ 10. Chủ động dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê (sửa đổi) để sớm đưa Luật vào thực thi trong thực tế. Bên cạnh đó cần triển khai việc xây dựng kế hoạch giáo dục, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê (sửa đổi) rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lập và thực hiện kế hoạch giám sát thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của các đơn vị trong Tổng cục, các Cục Thống kê và các Bộ, ngành, địa phương. Tổ chức đánh giá giữa kỳ và sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Bộ chỉ tiêu thống kê giới và phát triển giới,

trong đó tập trung nghiên cứu phương pháp và triển khai thu thập số liệu, biên soạn của các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc nhóm B. Biên soạn và báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Chính phủ chỉ tiêu năng suất lao động của các ngành kinh tế chi tiết đến ngành cấp 2.

Chuẩn hóa các chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực theo đúng Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về đánh giá phát triển nhân lực theo Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

#### 5. Tổ chức, cán bộ và thi đua - khen thưởng

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục Thống kê. Hoàn thành sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo; Quy chế 718 phù hợp với Luật hiện hành về thi đua, khen thưởng. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thống kê giai đoạn 2015 - 2020; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thống kê. Tổ chức tốt tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015 cho các đơn vị trong toàn Ngành.

Tiếp tục giải quyết tốt chế độ, chính sách; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo các cấp. Có kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của các đơn vị trong Ngành, trong đó chú ý quan tâm đến những nơi mà lãnh đạo đơn vị còn yếu và còn thiếu.

Tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ đối với một số đơn vị, đặc biệt tại những đơn vị phát sinh đơn thư, phát tán thông tin nặc danh nhằm sớm phát hiện những sai phạm, hạn chế, bất cập trong

công tác tổ chức, cán bộ, thực thi công vụ để có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan đẩy nhanh tiến độ Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học Thống kê và Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Thống kê thành trường Cao đẳng Thống kê.

Tích cực hưởng ứng thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Kế hoạch - Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2015), đồng thời xây dựng kế hoạch ngay trong quý I/2015 để chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016).

Tiến hành đại hội điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII của cả nước.

#### 6. Về quản lý tài chính và đầu tư xây dựng

Hoàn thành ngay từ đầu năm việc giao dự toán kinh phí thường xuyên, kinh phí điều tra và các loại kinh phí khác của năm 2015. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan bảo đảm kinh phí đối với những nhiệm vụ mới phát sinh trong năm.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và kế toán tại các đơn vị trong Ngành, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Chi cục Thống kê cấp huyện. Thành lập các đoàn của Tổng cục kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nghiệp vụ, kết hợp với duyệt quyết toán kinh phí năm 2014 của các đơn vị trong Ngành. Sau duyệt quyết toán phải có biên bản kết luận giữa đoàn công tác và đơn vị được duyệt quyết toán. Sau chuyên công tác phải

có báo cáo Tổng cục trưởng về kết quả kiểm tra, giám sát, duyệt quyết toán.

Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đang triển khai trên toàn Ngành; các dự án dở dang, các dự án đã có chủ trương cho khởi công và bố trí vốn đầu tư hợp lý, tránh dàn trải.

Hoàn thiện Tiểu Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung giai đoạn 2016 - 2020” trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng Đề án Tăng cường Cơ sở vật chất thuộc Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phê duyệt. Đồng thời tiếp tục làm việc với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính để tiến hành sửa đổi Thông tư số 58/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù hoạt động điều tra của Ngành. Biên soạn Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp ngành Thống kê.

7. Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, quản lý dự án ODA

Nâng cao chất lượng công tác thống kê nước ngoài để phục vụ kịp thời việc biên soạn các báo cáo tình hình KT-XH hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2015; đồng thời làm tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê của nước ta cho các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao theo đúng quy định.

Hoàn thiện Đề án Hội nhập thống kê ASEAN trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối Quý I năm 2015. Xây dựng kế hoạch tổng thể về hoạt động hợp tác quốc tế, thực hiện hiệu quả hoạt động của

các đoàn vào, đoàn ra. Xây dựng Quy chế hoạt động hợp tác quốc tế trong ngành Thống kê nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính nghiêm túc của hoạt động này.

Tăng cường quản lý có hiệu quả các dự án ODA, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ công việc và tình hình giải ngân, quản lý tài sản của dự án cho nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước và Tổng cục Thống kê. Phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ để định hướng hoạt động của các Dự án ODA vào những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ mới của Ngành như: Đánh giá giữa kỳ và sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Luật Thống kê (sửa đổi), Quy trình đánh giá và quản lý chất lượng thông tin thống kê.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học

Ban hành sớm Kế hoạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2015, tập trung vào các bài toán CNTT trong việc xử lý thông tin của các cuộc điều tra để công bố kịp thời kết quả cho người dùng tin; Thử nghiệm và áp dụng hệ thống CNTT mới vào một số cuộc điều tra thống kê theo mô hình kiến trúc tổng thể và quy trình 7 bước về sản xuất số liệu thống kê của Tổng cục.

Xây dựng Quy chế quản lý Hệ thống hạ tầng CNTT của toàn Ngành, chú trọng công tác quản lý mạng, tăng cường bảo mật thông tin; thực hiện tốt việc hỗ trợ kỹ thuật của các Trung tâm Tin học Thống kê khu vực đối với các đơn vị

trong ngành; bảo đảm hệ thống luôn hoạt động ổn định và an toàn.

Thường xuyên cập nhật thông tin trang Website Tổng cục Thống kê, trong đó cần tăng cường đưa dữ liệu các cuộc điều tra đã công bố để phục vụ rộng rãi người dùng tin và cập nhật phiên bản tiếng Anh.

Hoàn thành và đưa vào áp dụng các kết quả nghiên cứu đề tài và tiếp tục triển khai các đề tài khoa học mới gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. Hoàn thành và phát hành cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015.

#### 9. Công tác pháp chế và thanh tra Thống kê

Tổ chức thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê sửa đổi, Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Thực hiện hoạt động phổ biến kiến thức thống kê cho một số Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành và các đối tượng quan trọng sử dụng thông tin thống kê; biên soạn Cẩm nang kiến thức thống kê phổ thông.

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2015 của Ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong việc chấp hành các phương án điều tra, đặc biệt là khâu thu thập thông tin tại địa bàn, tăng cường công tác thanh tra độc lập. Các hoạt động kiểm tra, giám

sát và thanh tra phải có báo cáo kết quả trình Tổng cục trưởng.

#### 10. Hoạt động của hai trường và các doanh nghiệp

Hai Trường của Ngành tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo trình, điều kiện hạ tầng để nâng cấp lên đại học và cao đẳng.

Nhà xuất bản Thống kê và hai doanh nghiệp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành để xây dựng kế hoạch năm, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, in, phát hành theo đúng quy định của pháp luật. Triệt để tiết kiệm trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống của công chức, viên chức và người lao động. Hai doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

#### 11. Quản lý điều hành, thực hiện Quy chế dân chủ ở các đơn vị

Trên cơ sở kế hoạch công tác của Ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác của mình, trong đó chú ý đến phân công, phân nhiệm rõ ràng và các biện pháp cụ thể về kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp giữa chính quyền, cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Chú trọng xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy đoàn kết, dân chủ làm trọng tâm, đi

### Thông điệp của Tổng cục trưởng...

đôi với thanh tra, kiểm tra giám sát, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và những quy chế, quy định mới ban hành.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động của Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê.

### Nghiên cứu – Trao đổi

**Tóm lại**, khối lượng công việc sẽ triển khai trong năm 2015 là rất lớn, Lãnh đạo Tổng cục kêu gọi từng công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2015, **thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không hình thức.**